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   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      10 

 ๑. รับทราบ เร่ือง ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกต ๑ 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และสารสนเทศ และคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่ือง สะเต็มศึกษา (STEM Education) นโยบายเชิงรุก 
เพื่อพัฒนาเยาวชนและกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  15 
และคณิตศาสตร์  
 
 ๒. รับทราบ เร่ือง สรุปรายงานการขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงาน ๒ 
ตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๑๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ –  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 20 
 
 ๓. รับทราบ เร่ือง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     
     ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๙   ๔ 
เร่ือง การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  25 
     ๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๙   ๔ 
เร่ือง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม  
พุทธศักราช ๒๕๕๙  
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 - พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง        ๗, ๑๑, ๑๒ 5 
          ๑๔ 
 - พันตํารวจโท พงษ์ชัย  วราชิต        ๑๐ 
   

 
    ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  ๑๕ 10 
 (เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ    
เจริญเศรษฐศิลป์ ซึ่งเป็นผู้มาตอบชี้แจงได้มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสําคัญ  
จึงขอเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๑  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
 15 
 เร่ือง ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม      
  
 - นายสมชาย  แสวงการ        ๑๖   
 
    ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ๑๗ 20 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....  
  
 - นายเจตน์  ศิรธรานนท์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)  ๑๘, ๒๒, ๓๐, 
          ๓๒, ๓๘, ๕๓, 
          ๕๔    25 
 - นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร (กรรมาธิการวิสามัญ)      ๒๐, ๒๒, ๔๐, 
          ๕๑ 
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 - นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์         ๒๒, ๒๕, ๒๘,  
          ๓๒, ๔๐, ๔๒,  5 
          ๕๑ 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ (กรรมาธิการวิสามัญ)    ๒๔, ๓๓, ๓๗ 
 - คุณพรทิพย์  จาละ          ๒๗, ๓๕ 
 - นายมณเฑียร  บุญตัน         ๒๙ 
 - นายกิตติพงศ์  แซ่เจ็ง  (รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สี่) ๔๑    10 
 - นายวิวัฒน์  โรจนพิทยากร (กรรมาธิการวิสามัญ)      ๔๒ 
 - นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์         ๕๓ 
  
    ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม    ๕๕ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  15 
 (เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปิยะสกล    
สกลสัตยาทร ซึ่งเป็นผู้มาตอบชี้แจงได้มีหนังสือแจ้งว่าติดราชการสําคัญ  
จึงขอเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นวันศุกร์ที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
 20 

   เร่ืองอื่น ๆ  
 ๑. ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้บริการ  ๕๕ 
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....   
  
 ๒. ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของ  ๕๖ 25 
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
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 เร่ือง ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม      
  5 
 - นายสมชาย  แสวงการ        ๕๗   
 
 ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง “แนวทางการปฏิรูปการศึกษา”  ๕๘ 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  10 
 - นายตวง  อันทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการ)      ๕๙, ๗๐ 
 - พลอากาศเอก ชนัท  รัตนอุบล        ๖๕ 
 - ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว        ๖๖ 
 - นายมณเฑียร  บุญตัน         ๖๗ 
  15 

     






๕๕ 
สนช. ๗                 อรวรรณ  ๑๗/๑ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมาธิการ 
และคณะกรรมาธิการครับ เชิญพักผ่อนได้แล้วครับ  5 
  ท่านสมาชิกครับ เป็นอันจบการพิจารณาเร่ืองด่วนที่ ๓  สําหรับระเบียบวาระ 
เร่ืองด่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญตัิวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจากได้รับแจ้งว่า 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือนายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร มีหนังสือแจ้งว่า 
ติดราชการสําคัญเร่งด่วน จึงขอเลื่อนการพิจารณาเร่ืองดังกล่าวออกไปเป็นวันพรุ่งนี้ ที่ประชุม
ขัดข้องหรือไม่ครับ  10 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่ขัดข้องนะครับ เร่ืองด่วนที่ ๒ จะเลื่อนไป
พิจารณาในวันพรุ่งนี้ เพราะฉะนั้นต่อไปจะเป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ 
  ระเบียบวาระที่ ๗  เร่ืองอื่น ๆ  15 
  เร่ืองที่ ๑ วันนี้มีเร่ืองขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้บริการ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....  
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
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๑๗ 
สนช. ๗                ราตรี  ๕/๑ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมขอดําเนินการตามนี้ 
ขอพิจารณาเร่ืองด่วนที่ ๓ ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่น พ.ศ. ....  5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
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๑๘ 
สนช. ๗                ราตรี  ๕/๒ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
คร้ังที่ ๖๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ตามที่ 5 
นายเจตน์  ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอไว้พิจารณา และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นหลัก 
ในการพิจารณานั้น  
  บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว 
และได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามข้อบังคับการประชุม 10 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒๒  
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดไว้ให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ขอเรียนเชิญ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญเข้าประจําที่ครับ  
  (คณะกรรมาธิการวิสามัญเข้าประจําที่) 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   อนึ่ง ในวันนี้ประธานคณะกรรมาธิการ15 
วิสามัญได้มีหนังสือขออนุญาตฉายเพาเวอร์พอยท์ (PowerPoint) เพื่อประกอบการนําเสนอ 
รายงานฉบับนี้ ผมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาจึงได้อนุญาต  
เม่ือท่านประธานคณะกรรมาธิการพร้อมแล้ว เชิญแถลงได้นะครับ  
  นายเจตน์  ศิรธรานนท์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพ กระผม นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ สมาชิก 20 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเสนอ 
รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ดังนี้  
  ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๖๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ 25 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และร่างพระราชบัญญัติการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ซึ่งนายเจตน์  ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ  
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๑๙ 
สนช. ๗                ราตรี  ๕/๓ 
 
ไว้พิจารณาและตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นหลัก 
ในการพิจารณา กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน โดยมีกําหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน  5 
๖๐ วัน ต่อมาในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๗๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้ลงมติให้ขยายเวลาปฏิบัติงานออกไปอีก ๓๐ วันนั้น  
  บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว  
ผลการพิจารณาสรุปได้ดังนี้  
  ๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการป้องกัน 10 
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ซึ่งประกอบด้วย ๒๓ มาตรา โดยได้มีการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตินี้จํานวน ๑๐ คร้ัง โดยร่างพระราชบัญญัตินี้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เสนอคําแปรญัตติ จํานวน ๑ คน  
  ๒. ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญมีรายละเอียดดังนี้  
      ๒.๑ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอคําแปรญัตติ ๑ คน คือนายสุพันธุ์   15 
มงคลสุธี ในมาตรา ๓  มาตรา ๘ และมาตรา ๒๐  
      ๒.๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไข จํานวน ๙ มาตรา คือ มาตรา ๓  
มาตรา ๔  มาตรา ๕  มาตรา ๖  มาตรา ๗  มาตรา ๘  มาตรา ๙  มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๓ 
      ๒.๓ มีกรรมาธิการวิสามัญสงวนความเห็นในมาตรา ๓  มาตรา ๕  มาตรา ๖  
มาตรา ๗  มาตรา ๘ และมาตรา ๙  20 
      ๒.๔ ไม่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สงวนคําแปรญัตติ  
      ๒.๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญเพิ่มขึ้นใหม่ จํานวน ๑ มาตรา คือมาตรา ๑๔/๑  
  รายละเอียดปรากฏในเอกสารรายงานตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้แล้ว 
ขอบคุณครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ท่านสมาชิกครับ ต่อไปจะเป็นการพิจารณา25 
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ในวาระที่ ๒  
โดยเร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ และพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราไปจนจบร่าง สําหรับผม 
ได้พิจารณาแล้วเร่ืองร่างพระราชบัญญัตินี้มีการขอสงวนความเห็น แล้วมาตราค่อนข้าง 
จะเชื่อมโยงกัน  
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๒๐ 
สนช. ๗                ราตรี  ๕/๔ 
 
ผมจะขอพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา ตามหลักปฏิบัติไม่ใช้การขอยกเว้นข้อบังคับการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ เชิญท่านเลขาธิการครับ 
  นางวรารัตน์  อติแพทย์ (เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติ 5 
แห่งชาติ)   :   “ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....   
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ ไม่มีการแก้ไข  คําปรารภ ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑ และมาตรา ๒  
ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๓ มีการแก้ไข มีกรรมาธิการสงวนความเห็น” 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   มาตรา ๓ บทนิยามศัพท์ มีการแก้ไข 
คํานิยามศัพท์ จํานวน ๔ คํา ประกอบด้วยคําว่า  10 
  ๑. วัยรุ่น  
  ๒. เพศวิถีศึกษา  
  ๓. บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และ  
  ๔. การจัดสวัสดิการสังคม  
  ที่เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งคือ นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร กรรมาธิการเสียงข้างน้อย 15 
ขอสงวนความเห็นคําว่า “การจัดสวัสดิการสังคม” ให้คงไว้ตามร่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
รับหลักการไว้เป็นวาระที่ ๑ สมาชิกก็สามารถท่ีจะอภิปรายได้ในประเด็นที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข ส่วนผู้ที่สงวนความเห็นก็อภิปรายได้ในประเด็นที่ตนเองสงวนความเห็น ขอฟัง 
ผู้ที่สงวนความเห็นไว้ก่อน ผู้สงวนความเห็น เชิญครับ 
  นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนท่านประธาน 20 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพ กระผม นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร กรรมาธิการ เป็นผู้ที่ 
สงวนความเห็นบทนิยามคําว่า “การจัดสวัสดิการสังคม” เพื่อให้คงไว้ตามร่างที่สภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติรับหลักการในวาระที่ ๑ ต้องกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกว่า นิยามคําว่า  
“การจัดสวัสดิการสังคม” ที่คํานิยามความหมายว่าการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมนั้น เป็นถ้อยคําที่ปรากฏอยู่ในบทนิยามคําว่า “บริการอนามัย 25 
การเจริญพันธุ์” ซึ่งอยู่ก่อนหน้าคําว่า “การจัดสวัสดิการสังคม” ------------------------------------- 
 
          - ๖/๑ 
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๒๑ 
สนช. ๗                มยุรี  ๖/๑ 
 
ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ตัดในส่วนท้าย ความหมายของนิยามคําว่า “บริการอนามัยการเจริญพันธุ์” 
ที่ให้รวมถึง การจัดสวัสดิการสังคม ออก ซึ่งตรงนี้กระผมไม่ติดใจ แต่ติดใจกรณีบทนิยามคําว่า 
“การจัดสวัสดิการสังคม” ที่คณะกรรมาธิการแก้ไข ให้ตัดคําว่า การจัด ออกไป ซึ่งตรงนี้เองก็จะไป 5 
เก่ียวเนื่องกับมาตราอื่น ๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในร่างมาตรา ๕ ร่างมาตรา ๖ (๓) และร่างมาตรา ๙ 
ซึ่งผลของการพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่ให้แก้ไขถ้อยคําว่า “การจัดสวัสดิการสังคม” เป็น 
“สวัสดิการสังคม” นั้นก็จะเป็นการแก้ไขถ้อยคําในร่างมาตรา ๕ ร่างมาตรา ๖ (๓) ร่างมาตรา ๙ 
รวมทั้งได้มีการเพิ่มคําว่า สวัสดิการสังคม ในร่างมาตรา ๗ (๓) ร่างมาตรา ๘ (๒) และร่างมาตรา ๙ 
(๕) ด้วย ซึ่งมีทั้งการตัดออกตามบทนิยามที่แก้ไข แล้วก็มีการเพิ่มเติมตามบทนิยามที่แก้ไข  10 
ตามที่ผมได้นําเรียน ต้องขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงนะครับ เหตุผลที่กระผมได้ขอสงวนความเห็น 
ให้คงร่างเดิมไว้นั้น เนื่องจากในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่างฉบับนี้เป็นร่าง 
ที่กระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติหลักการต่อคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับ 
หลักการในวาระที่ ๑ ได้มีการพิจารณาเจตนารมณ์และความมุ่งหมายที่เขียนบทบัญญัติ บทนิยาม 
คําว่า “การจัดสวัสดิการสังคม” ไว้นั้นก็มุ่งหมายที่จะให้หมายถึงการจัดสวัสดิการสังคมตาม 15 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งในบทบัญญัติดังกล่าวได้มีบทนิยาม 
คําว่า “สวัสดิการสังคม” หมายความว่า ระบบการจัดบริการทางสังคม ซึ่งเก่ียวกับการป้องกัน 
การแก้ไขปัญหา การพัฒนาและอื่น ๆ อีกจํานวนมาก แต่ก็ได้มีบทนิยามคําว่า “การจัดสวัสดิการ 
สังคม” ซึ่งหมายความว่า การจัดบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่คณะกรรมการประกาศ 
กําหนด ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติก็ได้กําหนดมาตรฐานการจัด 20 
สวัสดิการสังคมขึ้นมาแล้วในปี ๒๕๕๐ ซึ่งมีรายละเอียดเป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นองค์การสวัสดิการสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์หรืออาสาสมัคร ก็คือเป็นมาตรฐาน 
ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายนั้น กระผมสงวนความเห็นไว้นั้น กระผมมีความเห็นว่า 
เหตุผลในชั้นการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขเอง เหตุผลในชั้นการพิจารณาของ 
คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้รับการชี้แจงจากผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องเอง ก็มีความมุ่งหมายท่ีจะ 25 
ให้หมายถึงการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายเฉพาะท่ีมีการบัญญัติไว้แล้ว ไม่ได้มีความมุ่งหมาย 
ให้ขยายไปถึงขนาดว่าเป็นสวัสดิการสังคม ซึ่งกระผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าหากแก้ไขถ้อยคําแล้วจะทําให้ 
ขอบวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัตินี้มีการขยายขอบวัตถุประสงค์ที่กว้างขวาง 
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๒๒ 
สนช. ๗                มยุรี  ๖/๒ 
 
เกินความจําเป็นหรือไม่ เพราะเหตุผลในการเสนอกฎหมายฉบับนี้นั้นเป็นการเสนอเพื่อเป็นการสร้าง 
กลไกในการกําหนดยุทธศาสตร์ กําหนดนโยบาย และดําเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนและประชาสังคม เพื่อเป็นการบูรณาการ ไม่ได้ 5 
มีความมุ่งหมายที่จะให้กฎหมายฉบับนี้ไปกําหนดเร่ืองสวัสดิการสังคมได้ด้วยตัวเอง จึงเป็นเหตุผล 
ที่ได้ขอสงวนความเห็นไว้ทุกมาตราที่เก่ียวข้องครับ  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   แค่นี้ก่อน ที่ท่านสงวนความเห็นก็มีเพียง
ถ้อยคําว่า การจัดสวัสดิการสังคม เป็น สวัสดิการสังคมคณะกรรมาธิการแก้อย่างนั้นใช่หรือไม่  
มีผลกระทบอีกก่ีมาตราครับ 10 
  นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนท่านครับ 
มีผลกระทบในร่างมาตรา ๕  ร่างมาตรา ๖ (๓)  ร่างมาตรา ๙  ร่างมาตรา ๗ (๓)  ร่างมาตรา ๘ (๒) 
และร่างมาตรา ๙ (๕) ขอสงวนความเห็นไว้ทุกมาตราครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   โอ.เค. เข้าใจแล้วครับ ท่านวัลลภขออนุญาต
อภิปรายเฉพาะประเด็นเร่ืองนี้ก่อน ท่านจะพูดประเด็นนี้หรือเปล่าครับ การจัดสวัสดิการสังคม 15 
  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์   :   ท่านประธานที่เคารพ ความจริงผมจะพูดใน 
คําถามเร่ืองเพศวิถีกับคําว่า วัยรุ่น เพื่อให้คณะกรรมาธิการท่านตอบเสียก่อน แต่เม่ือท่านวราสิทธิ์ 
ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมา ผมอยากจะฟังคณะกรรมาธิการท่านตอบก่อน แล้วจะขออนุญาตอธิบายครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   จะได้เคลียร์กันนะครับ ท่านอาจารย์วัลลภ 
คําอื่นเดี๋ยวค่อยอภิปรายต่อ คณะกรรมาธิการชี้แจงนะครับ เพราะว่ามีความสําคัญต่ออีกหลาย20 
มาตรา จะได้ยุติกัน เชิญคณะกรรมาธิการครับ ท่านไปเปลี่ยนของเขาจาก การจัดสวัสดิการสังคม  
เป็น สวัสดิการสังคม เชิญครับ  
  นายเจตน์  ศิรธรานนท์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพ นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะ 
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ท่านประธานครับ ในประเด็นเร่ืองของการจัดสวัสดิการสังคม 25 
ที่เราตัดออก เพราะเราตัดคํานิยามนี้ออก แล้วก็ประเด็นนี้เป็นที่ถกเถียงกันในคณะกรรมาธิการ 
หลายวัน เพราะว่าการตัดออกไปผูกพันถึงหลายมาตรา แต่ว่าในสาเหตุที่ทางคณะกรรมาธิการ 
พิจารณาตัดเร่ืองนี้ออกเพราะว่าไปโยงกันในกฎหมาย ๒ ฉบับ เพราะว่าในนิยามคําว่า “การจัด 
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๒๓ 
สนช. ๗                มยุรี  ๖/๓ 
 
สวัสดิการสังคม” หมายความว่า การจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัด 
สวัสดิการสังคม อันนี้คือโยงไปถึงกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง ก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด 
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูนิยามของคําว่า “การจัดสวัสดิการสังคม”  5 
ในกฎหมายฉบับนั้น นิยามคํานี้หมายความว่า การจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ 
กําหนด เพราะฉะนั้นก็มีคําว่า มาตรฐาน ขึ้นมา ทีนี้มาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนดคือ 
คณะกรรมการในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่ใช่คณะกรรมการ 
ตามกฎหมายฉบับนี้ แล้วก็คําว่า มาตรฐาน ก็ยังโยงไปถึงเร่ืองของมาตรฐานตามข้อกําหนดของ 
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม  10 
ซึ่งโยงกันในกฎหมาย ๒ ฉบับตามที่กล่าวแล้ว ทีนี้มาตรฐานก็เป็นเร่ืองต่าง ๆ ซึ่งจะประกอบด้วย  
มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมในหมวด ๑ ก็หมายถึงว่า ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ซึ่งบัญญัติไว้ 
ในกฎหมาย ปฏิญญา อนุสัญญาและข้อตกลงที่เก่ียวข้องอื่น ๆ อีก แล้วก็ในมาตรฐานเองมีทั้ง 
มาตรฐานองค์การสวัสดิการสังคม มาตรฐานนักสังคมสงเคราะห์ มาตรฐานอาสาสมัคร พัฒนา 
มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมอื่น ๆ ซึ่งตรงนี้เราเห็นว่าถ้าหากว่าตรงมาตรฐาน เราต้องไป 15 
กําหนดโดยคณะกรรมการของกฎหมายชุดนี้ซึ่งไม่ใช่คณะกรรมการชุดนี้ ก็จะเป็นปัญหาในแง่ของ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อไปในอนาคต ก็เลยเป็นเร่ืองที่ทางคณะกรรมาธิการก็เห็นพ้องต้องกัน  
ก็เกือบเอกฉันท์ ยกเว้นทางคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า เราเห็นว่าควรจะต้องตัดคําว่า  
การจัดสวัสดิการสังคม ออกในทุกที่ เพราะว่าไปโยงถึงกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเท่านั้นครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   เนื่องจากคําว่า การจัดสวัสดิการสังคม 20 
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขด้วย ท่านสมาชิกอภิปรายได้ในประเด็นนี้ มีท่านสมาชิกท่านใด 
จะอภิปรายเฉพาะในประเด็นเร่ืองการจัดสวัสดิการสังคมหรือไม่ ท่านกรรมาธิการจะชี้แจงเพิ่ม 
หรือครับ ฟังท่านสมาชิกก่อน เดี๋ยวท่านกรรมาธิการรอนิดหนึ่งครับ  
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๒๔ 
สนช. ๗                นนทศักดิ์  ๗/๑ 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพ ผม นายแพทย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ กรรมาธิการวิสามัญ อยากเรียนเสริม 
ท่านประธานคณะกรรมาธิการเพื่อความชัดเจนของสมาชิกที่จะได้พิจารณาในประเด็นนี้นะครับ 5 
ร่างพระราชบัญญัติที่เรากําลังพิจารณานี้เป็นร่างพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องป้องกันและลดปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีลักษณะความจําเพาะเฉพาะกลุ่มประชากรไม่เกิน ๕ – ๑๐ ล้านคน  
ในประชากรทั้งหมด ๖๗ ล้านคน แต่สวัสดิการสังคมที่อยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ อันนั้นครอบคลุมสวัสดิการสังคมที่ใช้กับคน ๖๗ ล้านคน ในร่างพระราชบัญญัติ
ที่เรากําลังพิจารณาน้ีเขียนคํานิยามเอาไว้ว่า การจัดสวัสดิการสังคม ที่จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ10 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมาธิการจึงเข้าไปดูพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ คําว่า การจัดสวัสดิการสังคม พระราชบัญญัติส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เขียนไว้ว่าอย่างไร ปรากฏว่าเขาเขียนผูกพันไปว่า ให้จัดตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นผู้กําหนด 
มาตรฐานดังกล่าวนั้นมีการออกเป็นข้อกําหนดของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติปี ๒๕๔๖ 15 
อย่างน้อยก็ ๒ คร้ัง คือในปี ๒๕๕๐ และในปี ๒๕๕๕ นั่นหมายความว่าในอนาคตคณะกรรมการดังกล่าว
ซึ่งอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่ใช่กรรมการที่อยู่ในชุดที่เรา
กําลังพิจารณา ก็จะสามารถออกข้อกําหนดในอนาคตได้อีก และถา้เราไม่แก้ไขข้อความตามที่กรรมาธิการ
เสียงข้างมากแก้ไว้ การทํางานในพระราชบัญญัติฉบับนี้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ถ้าไม่แก้ถ้อยคํา ไม่ตัดคําว่า การจัด ออก การทํางานของชุดนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด มติ หรือ20 
ประกาศใด ๆ ของคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่อยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่กฎหมาย ๒ ฉบับนี้ยังถูกบังคับใช้ เป็นลักษณะของการอ้าง
กฎหมายที่ผมคิดว่ามีข้อจํากัด ทําให้ทํางานยากขึ้น โดยไม่จําเป็น แต่ทําไมพอเราตัดคําว่า การจัด 
ออก แล้วเหลือคําว่า สวัสดิการสังคม แล้วอิงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงไม่มีปัญหา เพราะคํานิยามของคําว่า “สวัสดิการสังคม” ตามพระราชบัญญัติ25 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เขียนคํานิยามไว้เฉย ๆ ไม่ได้เชื่อมโยงว่าจะต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการที่อยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่อย่างใด เพราะฉะน้ันคํานิยามคําว่า “สวัสดิการสังคม” ในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และ “การจัดสวัสดิการสังคม” ในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ มีความแตกต่างกันอย่างมาก ผมเรียนอีกคร้ังความ 30 







๒๕ 
สนช. ๗                นนทศักดิ์  ๗/๒ 
 
แตกต่างก็คือถ้าใช้คําว่า “การจัดสวัสดิการสังคม” เราจะต้องทําตามคํานิยามว่าจะต้องเป็นไป 
ตามมาตรฐานข้อกําหนด และอะไรต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายของกรรมการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่ถ้าเราตัดคําว่า การจัด ออก เหลือแต่คําว่า 5 
“สวัสดิการสังคม”  สวัสดิการสังคมในคํานิยามของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่ได้เขียนว่าจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานใด ด้วยเหตุผลอันนี้
คณะกรรมาธิการอย่างที่ท่านประธานคณะกรรมาธิการได้เรียนแล้ว จึงเห็นว่าเพื่อให้การทํางานของ
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ประสบความสําเร็จ 
ไม่เกิดข้อยุ่งยากโดยไม่จําเป็น การตัดคําว่า การจัด ออก ก็จะทําให้เราสามารถดําเนินงานได้โดยไม่10 
ต้องไปรอข้อกําหนด ประกาศ หรือมติของคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง ซึ่งอยู่ที่กฎหมายอีกฉบับหนึ่ง 
ไม่เก่ียวกับชุดนี้ แล้วแน่นอนในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้นพูด
เร่ืองสวัสดิการสังคมไว้ในวงกว้าง ย่อมเป็นไปได้ที่คณะกรรมการจะกําหนดและมองในภาพกว้าง
ทั้งหมด อาจจะไม่ตรงประเด็น หรืออาจจะทําให้การทํางานในเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประสบ
ปัญหาอุปสรรคขึ้นได้ คณะกรรมาธิการจึงเห็นว่าการตัดถ้อยคําคําว่า การจัด ออก จะทําให้ร่าง15 
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ฉบับนี้สามารถดําเนินงาน
ไปได้ด้วยความคล่องตัว และไม่ได้เสียเจตนารมณ์แต่อย่างใด เพราะเราก็จะยังจัดสวัสดิการสังคม
ให้กับวัยรุ่นที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์แล้ว หรือเราจะพยายามป้องกัน ไม่ได้เสียสาระในการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับวัยรุ่น แต่ทําให้มิต้องไปรอมติ ข้อกําหนด หรือมาตรฐานของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่จะมากําหนดว่าการจัดสวัสดิการ20 
สังคมจะต้องทําอะไรบ้าง ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถดําเนินการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์เฉพาะกับกลุ่มตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ ขออนุญาตเรียนที่ประชุมครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   มีสมาชิกท่านใดติดใจเร่ืองคําจํากัดความเร่ือง
สวัสดิการสังคม และ การจัดสวัสดิการสังคม ท่านวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ ขอให้พิจารณาในประเด็นนี้
ก่อน จะได้ยุติไปนะครับ 25 
  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์   :   ท่านประธานที่เคารพ ผม วัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผมพยายามฟังคําของผู้สงวนความเห็นแล้วก็คําของกรรมาธิการ 
เสียงข้างมาก ผมเข้าใจแบบที่ผมเข้าใจ ถ้าพูดถึงระบบสวัสดิการสังคมจะมีกฎหมายแม่เป็นหลัก 
ก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ นั่นคือกฎหมายแม่ ไม่ใช่เร่ือง 
ทั่ว ๆ ไป เป็นเร่ืองสวัสดิการสังคมเป็นการเฉพาะ เขาจึงมีกรรมการชุดหนึ่งที่ประกอบไปด้วย 30 







๒๖ 
สนช. ๗                นนทศักดิ์  ๗/๓ 
 
องค์ประกอบท้ังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบนั้นหมด เพื่อไปหาเกณฑ์มาตรฐานของระบบสวัสดิการสังคมไว้ชุดหนึ่ง  
ซึ่งชุดอื่นจะทาํเกินกว่ามาตรฐานก็ได้ แต่ห้ามทําต่ํากว่าเกณฑ์ หลักอยู่ตรงนั้น เพราะท่านไปดู 5 
ในมาตรา ๖  มาตรา ๗  มาตรา ๘  มาตรา ๖ พูดถึงเร่ืองสถานศึกษาที่ต้องพูดถึงเร่ืองการจัด
สวัสดิการสังคม  มาตรา ๗ พูดถึงสถานบริการที่ต้องจัดสวัสดิการสังคม  มาตรา ๘ พูดถึง 
สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดตามมาตรฐาน  ๓ หน่วยนี้ต้องไม่หนีมาตรฐาน ร่างของผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเน้นตั้งแต่มาตรา ๕ ว่า ระบบสวัสดิการสังคมต้องมีการจัด 
เป็นกรอบใหญ่ตามกฎหมายเดิมที่วางเอาไว้ เพื่อหน่วยงานอื่นทั้ง ๓ หน่วยงานที่ว่านี้ สถานศึกษาก็ดี 10 
สถานบริการทางการแพทย์ อาจารย์หมอก็ดี สถานประกอบการของนายจ้างทั้งหลายก็ดี ต้องไม่หนี
เกณฑ์มาตรฐานที่ว่า จัดเกินได้ แต่ห้ามต่ํากว่าเกณฑ์ เขาจึงวางหลักไว้ตั้งแต่มาตรา ๕ ว่าจะต้องเป็น
การจัดระบบสวัสดิการสังคมตามกฎหมายฉบับนั้น พอท่านตัดออก เกณฑ์มาตรฐานหาย ผมคิดว่า
ท่านฟังให้ดี เขาจึงวางหลักไว้แบบนั้น ส่วนท่านจะทํามากกว่านั้นไม่มีใครว่าเลย แต่ต้องอย่าหนี 
หลักมาตรฐานที่กรอบกรรมการชุดใหญ่เร่ืองระบบสวัสดิการสังคมเขาวางเอาไว้ตามหลักมาตรา ๕ 15 
ผมเข้าใจอย่างนั้น เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับร่างเดิมค่อนข้างมาก เพราะร่างเดิมเขาไม่ให้หนี 
เกณฑ์มาตรฐาน พอท่านตัดออก มาตรฐานหายเลย แต่ละหน่วยงานไปหามาตรฐานกันเองเลย 
สถานศึกษาก็ไปหาของตัวเอง สถานบริการก็ไปหาของตัวเอง สถานประกอบการก็ไปหาของตัวเอง 
มันยุ่งครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นเร่ืองใหญ่ ท่านสมาชิกท่านฟังให้ดี ใช้ดุลพินิจให้ดี  
เขาวางหลักไว้ตั้งแต่มาตรา ๕ ว่าอย่าหนีเกณฑ์ ส่วนมาตรา ๖  มาตรา ๗  มาตรา ๘ ไปหา20 
รายละเอียดเพิ่มมากว่าเดิมได้ย่ิงดี แต่อย่าหนีเกณฑ์ตามมาตรา ๕ พอท่านไปตัดออกนี้ยุ่งเลย  
ผมคิดว่าเรากําลังจะทําพลาดอย่างแรง ผมติงไว้แค่นั้น ขอบคุณครับ ผมเห็นด้วยกับผู้แทน 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ขอบคุณครับ ผมตรวจเทคนิคทางกฎหมาย 
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ คําทั้งคู่มีคํานิยาม คือ สวัสดิการ25 
สังคม ก็มีคํานิยาม การจัดสวัสดิการสังคม ก็มีคํานิยาม อันนี้ก็ต้องขอความรู้จากคุณพรทิพย์  จาละ  
เชิญครับ 
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๒๗ 
สนช. ๗                นนทศักดิ์  ๗/๔ 
 
  คุณพรทิพย์  จาละ   :   ขอบพระคุณท่านประธาน ดิฉัน พรทิพย์  จาละ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดิฉันเห็นด้วยกับท่านสมาชิกที่ได้กรุณากล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่า คําว่า สวัสดิการ
สังคม และ การจัดสวัสดิการสังคม ไม่เหมือนกัน เม่ือดูคํานิยามแล้วต้องไปดูด้วยว่าคํานิยามนี้เอาไป5 
ใช้ในเร่ืองอะไรบ้าง ในเร่ืองแรกในมาตรา ๕ ก็คือเร่ืองของสิทธิของวัยรุ่น ในเร่ืองมาตรา ๖  
และมาตรา ๗ คือเป็นเร่ืองหน้าที่ของสถานศึกษาและสถานบริการ ถ้าหากคํานี้ไม่ชัดเจน ใช้เพียงว่า 
สวัสดิการสังคม จะทําให้เกิดความไม่แน่นอนว่า ตกลงแล้วสิทธิของวัยรุ่นมีแค่ไหน หน้าที่ของ 
สถานศึกษาและสถานบริการมีแค่ไหน เพราะว่าคําว่า การจัดสวัสดิการสังคม ตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเขาไปผูกโยงกับเร่ืองมาตรฐานอย่างที่ท่านสมาชิกได้อภิปราย 10 
เม่ือสักครู่ เพราะฉะนั้นจึงมีความชัดเจนว่าสิทธิมีเพียงใด หน้าที่มีแค่ไหน มาตรฐานขั้นต่ําเป็น
อย่างไร เพราะฉะนั้นดิฉันเห็นด้วยกับทางกรรมาธิการท่ีมาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า 
คํานี้ควรต้องคงไว้อย่างเดิม ขอบคุณค่ะ  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   คณะกรรมาธิการจะปรึกษาหารือกัน  
จะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ระหว่างนี้ที่ท่านปรึกษากันผมจะขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาในถ้อยคํา15 
อื่น ๆ ที่มีการแก้ไขอีก ๓ ถ้อยคํา คือ ๑. วัยรุ่น  ๒. เพศวิถีศึกษา  ๓. บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ 
เชิญท่านอาจารย์วัลลภ  ตังคณานุรักษ์ ครับ  
 
          - ๘/๑ 
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๒๘ 
สนช. ๗                นนทพร  ๘/๑ 
 
  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์   :   ท่านประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผมหวังว่ากรรมาธิการซ่ึงจะไปแก้ไขในมาตรา ๕ ทีนี้ คําว่า วัยรุ่น 
เดิมผมก็ตะขิดตะขวงใจอยู่พอสมควรว่าท่านไปปรับอายุ จากเดิมไม่ถึง ๑๘ ปี ไปเป็นไม่ถึง  5 
๒๐ ปีบริบูรณ์ ก็พยายามจะไปค้นหาคําตอบ เพราะว่าไปดูในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อแรก อายุเด็กเป็น ๗ ปี ถึง 
๑๘ ปี เยาวชนคือ ๑๘ ปี ถึง ๒๕ ปี คือเกณฑ์ของกฎหมายอาญาทั้งหลายไปใช้เกณฑ์อายุแบบนี้ 
เป็นฐาน ทีนี้พอท่านไปปรับอายุเป็นไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ ผมก็พยายามจะเข้าใจว่าเป็นเร่ืองทาง
การแพทย์ คล้าย ๆ กับเป็นการเจริญพันธุ์ เป็นวัยที่ควรจะมีลูกต้องอายุมากกว่านี้ ต่ํากว่านี้คงจะ 10 
ไม่มี ผมพยายามคิดตามท่าน แต่ผมห่วงว่าถ้าเราไปหาช่วงอายุที่สลับไปสลับมาจากฐานกฎหมาย
เดิมที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายอาญาก็ดี กฎหมายศาลเยาวชนก็ดีนี่จะยุ่ง แต่เม่ือผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาท่านไม่ติดใจ ผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร เอาเป็นว่าท่านช่วยตอบด้วยนะครับ 
ว่าที่ขยับอายุมีเหตุผลเป็นประการใด จะได้บันทึกไว้ในที่ประชุม นี่คือคําที่ ๑ ขออนุญาตคําที่ ๒  
ได้เลยไหมครับท่านประธาน 15 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ได้ครับ 
  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์   :   คําที่ ๒ คือเพศวิถี ผมพยายามเข้าใจ เพราะผมเห็น
รายชื่อองค์กรเอกชนที่มาร่วม ก็เข้าใจว่ามาจากกลุ่มสตรีที่ทํางานเร่ืองของคนต่างเพศ มีหลายเพศ 
ไม่ใช่มีหญิงกับชาย ยังมีไม่หญิงไม่ชายด้วย ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคําว่า เพศวิถี ซึ่งคุณสุวรรณี 
สิริเวชชะพันธ์ ก็สนใจเรื่องนี้เป็นอย่างย่ิง ทีนี้บังเอิญเราไปเติมความหลากหลายทางเพศเข้าไป ผมก็20 
ไม่ค่อยแน่ใจ เพราะนี่เป็นเร่ืองการตั้งครรภ์ของคนเพศหญิง คนหลากหลายทางเพศตั้งครรภ์ไม่ได้  
นี่พอไปใช้เพศวิถีไปเติมคํานี้เข้าไป คล้าย ๆ กับเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง คือเราไปดึงความ 
เท่าเทียมทางเพศมาใส่ในกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งโดยความคิดส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยว่าอะไร เพราะใส่ได้ 
ทุกแห่งก็ใส่ไปเถอะ เพื่อให้คําเหล่านี้ไปปรากฏ แต่ว่าน่าจะผิดฝาผิดตัว เพราะกฎหมายฉบับนี้จะ
เน้นเร่ืองอนามัยเจริญพันธุ์ เร่ืองของความพร้อมจะมีลูก ไม่มีลูก พอไปใส่ความหลากหลายทางเพศ25 
ปุ๊บ เหมือนไม่น่าจะเก่ียวข้อง ท่านช่วยตอบด้วยนะครับว่าใส่เข้าไปเพื่ออะไร ขอบคุณครับ 
ท่านประธาน 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ท่านมณเฑียร  บุญตัน เชิญครับ 
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๒๙ 
สนช. ๗                นนทพร  ๘/๒ 
 
  นายมณเฑียร  บุญตัน   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ที่เคารพ กระผม นายมณเฑียร  บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผมมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนิดหนึ่งในถ้อยคําที่ได้มีการเพิ่มเติมก็คือ คําว่า เพศวิถีศึกษา ซึ่งได้มีถ้อยคํา 5 
เพิ่มการรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ ที่เก่ียวกับความหลากหลายทางเพศก็ดี เร่ืองอื่นก็ดี  
ซึ่งผมเห็นด้วย เพราะผมคิดว่า ไม่ว่าเราจะพยายามมีมาตรการป้องกันอย่างไรก็แล้วแต่  
ถ้าข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่ว่าด้วยเรื่องนี้ไม่เป็นที่ประจักษ์ ไม่เป็นที่ทราบของคนในสังคม  
การป้องกันความพยายามต่าง ๆ ที่จะทําให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยถอยลงหรือหมดไป 
ก็จะไม่ประสบความสําเร็จ ประเทศเราดูจะมีปัญหาในเร่ืองของการกระจายข้อมูลข่าวสารความรู้ 10 
ไปยังประชาชน แล้วในท้ายที่สุดประชาชนที่ไม่รู้ก็จะเป็นผู้รับเคราะห์กรรม เพราะว่าโอกาสในการ
จะปฏิบัติหรือได้รับประโยชน์จากกฎหมายและนโยบายของรัฐ ส่วนใหญ่ก็จะตกแก่คนที่สามารถรับรู้
หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ได้เท่านั้นเอง เพราะฉะน้ันผมคิดว่าเร่ืองนี้เป็นหัวใจสําคัญ ผมจึง
อยากจะขอเพิ่มเติมถ้อยคําสักเล็กน้อย ซึ่งก็จะเป็นถ้อยคําที่ระบุต่อท้ายคําว่า ความหลากหลาย 
ทางเพศ ผมอยากจะขอเพิ่มว่า ในรูปแบบช่องทางหรือวิธีการที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก อันนี้ 15 
ก็จะเป็นการช่วยปลดล็อกอุปสรรคต่าง ๆ ที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ 
เราต้องยอมรับว่า มีคนไทยหลายล้านคนที่ประสบปัญหาในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ 
ผ่านสื่อปกติ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อชนิดอื่นที่เป็นสื่อกระแสหลัก เพราะฉะนั้น 
การเพิ่มทางเลือกของสื่อ การเพิ่มทางเลือกของรูปแบบช่องทางหรือวิธีการในการที่จะรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและความรู้จะเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ จะช่วยทําให้คนไทยนั้นมีความตื่นรู้มากขึ้น  20 
จะช่วยให้ปัญหาในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลง และส่วนใหญ่ขณะนี้พบว่าวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่ได้ 
มีแต่คนไทยเท่านั้น คือไม่ได้มีแต่คนไทยที่เข้าสู่ระบบการศึกษาปกติ แต่จะมีบรรดาลูกหลาน 
เครือญาติของคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นคนไทย 
ที่อาจจะเป็นสมาชิกอยู่ในชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งก็ประสบปัญหาในการที่จะเข้าสู่
การศึกษากระแสหลัก รวมถึงคนพิการ รวมถึงบุคคลที่มาอาศัยอยู่ในประเทศในระยะไม่นาน แต่ก็มี25 
นัยสําคัญที่เก่ียวข้องกับคนไทยไม่น้อย เราอาจจะเห็นว่ากฎหมายน้ีคุ้มครองเฉพาะคนไทย ซึ่งก็ใช่
ครับ แต่ว่าเราปฏิเสธความเก่ียวข้องเกี่ยวโยงกับคนเหล่านี้ไม่ได้ ในเม่ือเขาจะต้องมากินมาใช้แล้ว 
ก็มามีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมไทย เพราะฉะนั้นการที่ความรู้ต่าง ๆ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปไม่ถึง 
คนเหล่านี้ อันนี้รวมถึงคนที่ด้อยโอกาสโดยประการทั้งปวงจนทําให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
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๓๐ 
สนช. ๗                นนทพร  ๘/๓ 
 
ความรู้ในเร่ืองนี้ได้ ก็เป็นปัญหาทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการเติมถ้อยคําที่กระผมได้เสนอก็คือ ในรูปแบบ
ช่องทางหรือวิธีการที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกก็จะช่วยทําให้โฟล (Flow) ของข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ในเร่ืองนี้หรือเร่ืองอื่นใดต่อไปในอนาคต เป็นข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ไม่ก่อให้เกิดความ5 
เหลื่อมล้ําในสังคม แต่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความสะดวก ก่อให้เกิดความปลอดภัย 
ก่อให้เกิดมาตรการที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์กันอย่างถ้วนหน้าต่อไป กระผมจึงขอกราบเรียน
เสนอถ้อยคําที่จะมาเพิ่มเติมทําให้ถ้อยคําที่คณะกรรมาธิการเพิ่มมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น อันนี้ก็ต้อง
แล้วแต่ว่าทางคณะกรรมาธิการและที่ประชุมจะพิจารณาเห็นสมควรหรือไม่ประการใดต่อไปครับ 
ขอบพระคุณมากครับ 10 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ท่านมณเฑียรครับ คําเสนอแก้ไขถ้อยคํา 
ของท่านคงเป็นเพียงข้อเสนอแก่คณะกรรมาธิการ ไม่เป็นญัตติที่ที่ประชุมจะพิจารณาว่าจะขอแก้ไข
ตามท่านได้หรือไม่ ท่านประธานคณะกรรมาธิการได้ข้อสรุปหรือไม่ และชี้แจงท่านวัลลภ 
และท่านมณเฑียรด้วยนะครับ 
  นายเจตน์  ศิรธรานนท์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตครับ 15 
ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพ นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ท่านประธานครับ ก่อนอื่นผมขอตอบคําถามของท่านวัลลภ   
ตังคณานุรักษ์ ในประเด็นที่ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ก็ต้องขอขอบคุณท่านวัลลภด้วย 
เพราะว่าในประเด็นที่ท่านถามมา ก็คือประเด็นที่เป็นคําถามในชั้นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แล้วก็ในชั้นที่เราพูดคุยกันเป็นประเด็นที่ควรจะถาม เพราะว่าเป็นคําถามอย่างมาก 20 
  ประเด็นแรก ในเรื่องของอายุที่เราแก้เป็นอายุไม่เกิน ๒๐ ปี หมายถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
อันนี้ก็คือสิทธิในสากล เราแก้ให้สอดคล้องกับสากล เพราะว่าในขณะนี้เป็นที่ยืนยันชัดเจนว่า 
ในระดับของยูเอ็น (UN) ในระดับของยูเนสโก (UNESCO) ในระดับของดับเบิลยูเอชโอ (WHO)  
แล้วก็แม้กระท่ังในระดับของยูนิเซฟ (UNICEF) ทุกองค์กรเป็นเอกฉันท์ว่า อายุของวัยรุ่นคือ  
๑๐ – ๑๙ ปี ในทีนี้ ๑๙ ปี คือ ๑๙+ อาจจะเป็น ๑๙ ปี ๑๑ เดือน ก็ยังถือว่าเป็นวัยรุ่นอยู่ เราจึง 25 
ใช้นิยามว่า ต้องไม่เกิน ๒๐ ปี ก็คือหมายถึง ๑๙ ปี เพราะว่าในนิยามขององค์กรที่กล่าวมาแล้ว 
เขาจะชัดเจนตรงนี้ เดี๋ยวผมจะให้คุณหมอวิวัฒน์ ซึ่งเคยทํางานที่ยูเอ็นมา ๗ ปีเป็นผู้ตอบตรงนี้ 
ให้ชัดเจนในประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริง 
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๓๑ 
สนช. ๗                จิตติมา ม่วง  ๙/๑ 
 
  อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในเร่ืองของคําว่า วัยรุ่น ไม่มีในกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น  
ในกฎหมายไทยที่มีคําว่า วัยรุ่น มีแต่คําว่า เด็ก เยาวชน มีกฎหมายเด็ก ศาลเยาวชนและครอบครัว 
ซึ่งคําว่า วัยรุ่น เป็นคําที่ไม่มี เพราะฉะนั้นเม่ือคําวัยรุ่นเป็นคําที่เกิดใหม่ แล้วเป็นคําที่มีในองค์กร5 
สากล องค์กรระหว่างประเทศ แล้วก็ในความหมายของคําว่า วัยรุ่น หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า 
อโดเลสเซนส์ (Adolescence) องค์การอนามัยโลกให้ความหมายว่า หมายถึง ผู้อายุ ๑๐ ปี  
ถึง ๑๙ ปีแล้ว มีศัพท์มาจากภาษาลาติน คําว่า อโดเลสเซีย (Adolescere) ซึ่งได้แตกแยกออกเป็น 
คําว่า อโดเลสเซนท์ (Adolescent) ซึ่งหมายถึงว่า กําลังมีการเติบโต และคําว่า อะเดาท์ฮูด
(Adulthood) ซึ่งหมายถึง การเติบโตได้เสร็จสิ้นแล้ว คือเขาชัดเจนในระดับสากล เพราะฉะนั้น 10 
เม่ือเราออกกฎหมายฉบับนี้ให้สอดคล้องกับสากล แล้วก็อีกประการหนึ่งจะช่วยให้เราง่ายขึ้น 
เวลาที่เราไปทําสถิติว่า วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ในอนาคตข้างหน้าเราจะมีตัวเลขที่ไปเปรียบเทียบในระหว่าง
ประเทศก็จะง่ายขึ้น แต่ว่าเป็นไปตามสากล อันนี้ผมคิดว่าตอบอย่างนี้ท่านวัลลภคงจะสบายใจขึ้น  
ทีนี้ในเร่ืองของความหลากหลายและความเสมอภาคระหว่างเพศก็คงจะต้องตอบจาก 
ความเสมอภาคในพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ อันนี้ชัดเจน  15 
ซึ่งท่านวัลลภเองก็มีส่วนในการที่ออกกฎหมายฉบับนี้ ทีนี้ในเรื่องของความหลากหลายทางเพศ 
นอกจากมีกฎหมายแล้วก็ยังมีคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งอยู่ใน
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังกล่าว แล้วก็คณะกรรมการใน (๔) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรสตรีและองค์กร 
ที่ทํางานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ เขาเขียนเลย สิทธิความหลากหลายทางเพศ คือองค์กร20 
ที่ทําหน้าที่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นความหลากหลายทางเพศนี้อยู่ในกฎหมายอยู่แล้ว อยู่ใน
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีนี้เราต้องการให้เร่ืองของเพศวิถีศึกษา
เกิดการสอนขึ้นในชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วหลักสูตรที่จะสอนเด็กวัยรุ่นก็จะต้องเป็น
หลักสูตรที่หลากหลาย จัดตามกลุ่มอายุซึ่งก็ต้องไม่เท่ากัน เพราะฉะน้ันในความหมายเร่ืองของเพศ
วิถีศึกษาจะมีความจําเป็นที่พูดถึงให้กว้างเข้าไว้ แต่ว่าในกรณีที่คํานิยามที่กว้างทาง25 
กระทรวงศึกษาธิการสามารถที่จะนํามาจัดหลักสูตรได้ เพราะว่าต่อไปในภายภาคหน้าเราก็ไม่
สามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมได้ แต่ว่าสิ่งที่เราจัดเข้ามาเขียนเพิ่มเติมเข้ามาเป็นสิ่งที่ล้วนแต่มีอยู่ใน
กฎหมายแล้วทั้งสิ้น ไม่ได้คิดใหม่หรือว่าไม่ได้เสนออะไรเข้ามาใหม่ แล้วอีกประเด็นหนึ่งคือเร่ืองที่ตก
ลงนี้ผมขออนุญาตให้ทางคุณหมอวิวัฒนช์ี้แจงเพราะว่ายังมีประเด็นที่อยากจะทําความเข้าใจกับ
สมาชิก 30 







๓๒ 
สนช. ๗                จิตติมา ม่วง  ๙/๒ 
 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   เร่ืองอายุคงไม่ติดใจแล้ว ท่านวัลลภติดใจ
หรือไม่ครับ 
  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์   :   ท่านประธานครับ ทั้ง ๒ ประเด็นนี้ต้องขอบคุณ5 
อาจารย์หมอเจตน์ โดยเฉพาะท่านมณเฑียรอีกท่านหน่ึง ผมไม่ติดใจ ผมเพียงแต่อยากให้ท่าน
อภิปรายบันทึกเอาไว้เป็นเหตุผลทั้ง ๒ คํา ไม่ติดใจครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   เร่ืองที่ผมมอบหมายให้คณะกรรมาธิการ
พิจารณาว่าจะใช้ถ้อยคํา การจัดสวัสดิการสังคม และคณะกรรมาธิการจะไปแก้ไขให้เหลือ สวัสดิการ
สังคม เฉย ๆ กระทบต่อหลายมาตรา คณะกรรมาธิการได้ข้อยุติหรือยังครับ 10 
  นายเจตน์  ศิรธรานนท์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานขออนุญาตให้หมอวิวัฒน์ซึ่งเป็นกรรมาธิการชี้แจงเพิ่ม  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   เพราะว่าถ้ายังไม่ได้ข้อยุติ ยังไม่ยอมแก้ 
ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ผมก็จะเรียกประชุมเพื่อลงมติ แล้วก็จะได้ชี้แจงอันนี ้
  นายเจตน์  ศิรธรานนท์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาต 15 
ท่านประธาน คือเรายังชี้แจงไม่หมด ก็อยากจะให้ทางกรรมาธิการได้ชี้แจง 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ผมให้ชี้แจงครับ แต่ว่าถ้าคณะกรรมาธิการ 
ไม่ยอมแก้ เดี๋ยวผมจะให้เปิดโอกาสชี้แจงเต็มที่เลยทั้ง ๒ ฝ่าย  
  นายเจตน์  ศิรธรานนท์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ตอนนี้ยังครับ  
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ตอนนี้ไม่ยอมแก้นะครับ ถ้าอย่างนั้นผมต้อง20 
ขอมติ ซึ่งก่อนจะขอมติผมจะเรียกมาประชุมก่อนเพื่อที่ที่ประชุมจะได้พิจารณาโดยถ้วนหน้าจะได้ 
ลงมติได้ถูก ท่านสมาชิกครับ ขออภัยที่จะต้องเรียนท่านสมาชิกทุกท่านมาฟังในประเด็นปัญหาที่
สําคัญเก่ียวกับการแก้ไขถ้อยคําของคณะกรรมาธิการในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตามมาตรา ๓  
มีอยู่คําหนึ่งที่คณะกรรมาธิการไปแก้ไข คือเดิมใช้คําว่า การจัดสวัสดิการสังคม คณะกรรมาธิการ
แก้ไขเป็น สวัสดิการสังคม แล้วเป็นปัญหาที่โยงไปอีกหลายมาตรา ถ้าได้ข้อยุติในมาตรานี้ก็สามารถ25 
ที่จะปรับปรุงแก้ไขในมาตราอื่น ๆ ที่จะต้องลงมติด้วย ดังนั้นเพื่อให้การลงมติของท่านได้ฟังเหตุผล 
จากทั้ง ๒ ฝ่าย ผมขออนุญาตที่จะเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาแล้วก็ฟังอีกสักคร้ังหนึ่ง ในคร้ังนี้ขอให้
สรุปง่าย ๆ ให้ท่านสมาชิกเข้าใจ ผมสรุปเบ้ืองต้นว่า ตามร่างใช้คําว่า การจัดสวัสดิการสังคม  
 
 30 







๓๓ 
สนช. ๗                จิตติมา ม่วง  ๙/๓ 
 
คณะกรรมาธิการไปแก้ไขเหลือว่า สวัสดิการสังคม คํานี้มีใช้อยู่ในหลายมาตรา ดังนั้นจะใช้อย่างหนึ่ง
อย่างใดก็ต้องใช้เหมือนกัน ผมจึงเรียนเชิญท่านสมาชิกมาเพื่อตัดสินให้ได้ว่าควรจะใช้ตามร่างเดิม  
ซึ่งกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเป็นฝ่ายผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้ใช้ตามร่างเดิม 5 
คือ การจัดสวัสดิการสังคม สว่นกรรมาธิการเสียงข้างมากได้แก้ไขเป็น สวัสดิการสังคม เฉย ๆ  
ผมขอฟังประเด็นนี้ท่านกรรมาธิการเสียงข้างมากสรุปก่อนว่าทําไมท่านใช้ประเด็นนี้ ทําไมท่านไปแก้
ของร่างเดิม เชิญครับ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน
ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม นายแพทย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ ขอเรียนความเห็นของ10 
กรรมาธิการเสียงข้างมากที่ให้ปรับแก้ ท่านสมาชิกอาจจะเห็นว่าเป็นการปรับถ้อยคําเพียง ๒ พยางค์  
แต่นัยนั้นมีผลกับการทํางานอย่างกว้างขวางดังนี้ ในนิยามของคําว่า การจัดสวัสดิการสังคม 
ตามร่างเดิม หมายความว่า การจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม ตรงนี้จะไปเชื่อมโยงทันทีกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่ใช้อยู่แล้ว  
ณ ขณะนี้ที่ออกในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมาธิการจึงต้องตามไปดูว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด15 
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เขียนคํานิยามเร่ืองนี้ไว้อย่างไร เพราะพระราชบัญญัติฉบับที่เรากําลัง
พิจารณาไปเขียนว่า ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ นั่นเอง ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
         - ๑๐/๑  20 







๓๔ 
สนช. ๗                อารีวรรณ  ๑๐/๑ 
คณะกรรมาธิการก็เลยไปดูคํานิยามของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เขียนนัย ๒ คําแตกต่างกันครับ คําแรกการจัดสวัสดิการสังคม หมายความว่า การจัดบริการสวัสดิการสังคม
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับ ว่าคณะกรรมการที่พูดนี้คือ
คณะกรรมการของพระราชบัญญัติปี ๒๕๔๖ มีองค์ประกอบไม่เหมือนคณะกรรมการของร่าง5 
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... เป็นคณะกรรมการคนละชุด 
นั่นหมายความว่า ถ้าเราไม่แก้ไขถ้อยคํา ตัดคําว่า การจัด ออก แล้วเราเห็นชอบพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด การทํางานตามร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ขออนุญาตเรียกชื่อว่า ร่าง พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ สั้น ๆ จะต้องเหลือบดู
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปตลอดเวลา ทําไมพระราชบัญญัติ10 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงไม่นิ่ง เพราะพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปเขียนคํานิยามของตัวเองเอาไว้ว่า การจัดสวัสดิการสังคมต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการก็ทยอยออกอะไรต่อมิอะไร ซึ่งหมายความว่า 
ของร่าง พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ จะต้องทําตามนั้นไปเร่ือย ๆ เช่น ไปกําหนดมาตรฐานของอายุกลุ่มนั้น
กลุ่มนี้ คือกําหนด กําหนดเสร็จก็ไปเชื่อมโยงกับมาตรฐาน ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด15 
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ พูดถึงเด็กไว้ว่า หมายถึงอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ออกข้อกําหนดเขียนว่า เยาวชน คืออายุ ๑๘ – ๒๕ ปี แล้วใน
ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังไปเขียนอีกว่าคนที่
ตั้งครรภ์แล้วสมควรจะได้รับการดูแล เขาเรียกว่าหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม หมายถึง เด็กหญิงและ
เยาวชนที่มีอายุต่ํากว่า ๒๐ ปี เป็นตัวอย่าง ๓ ตัวอย่างที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ20 
สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ มอบให้คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
๒๕๔๖ ไปกําหนด เราออกตามของเราถ้าไม่แก้ไขนะครับ เราก็ต้องฟอลโล (Follow) ตามนั้นหมด 
เพราะกฎหมายเราเป็นคนบอกเองว่าให้ไปทําพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
๒๕๔๖ แล้วพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ไปออกข้อกําหนดของ
คณะกรรมการว่า เด็กหมายถึงคนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เยาวชนหมายถึง อายุ ๑๘ – ๒๕ ปี เด็กแล้วนะครับ 25 
เยาวชน แล้วยังมีคําว่า หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้หมายถึง เด็กหญิงและเยาวชนที่มีอายุต่ํากว่า 
๒๐ ปี ถ้าคณะกรรมการพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกกําหนด
อะไรอีกในอนาคต โดยที่จะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่ทันมองร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... คนที่ดําเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ต้องทําตามนั้นหมด
ครับ อันนี้คือสาระสําคัญมากที่กรรมาธิการได้อภิปราย 30 







๓๕ 
 
สนช. ๗                อารีวรรณ  ๑๐/๒ 
 
กันมาก แล้วเห็นว่าประโยชน์ของการตัดคําว่า การจัด ออก ไม่ได้หมายความว่าร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้จะไม่มีการจัดสวัสดิการสังคม เพราะคําว่า สวัสดิการสังคม ในมาตราอื่น ๆ เราใช้คําว่า ให้มี 5 
ครับ ให้มีก็คือการจัด แต่ไม่ต้องไปยุ่งกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชบัญญัติปี ๒๕๔๖ เป็นการกําหนดมาตรฐานเอาไว้ แล้วถ้าอยากจะทําให้เกินกว่ามาตรฐานก็
ได้ อันนั้นก็ถูกในส่วนหนึ่ง แต่มีอีกส่วนหนึ่งที่ไปกําหนดอะไรต่อมิอะไรที่คณะกรรมการปี ๒๕๔๖ 
มองในภาพกว้างแล้วอาจจะเกิดข้อขัดหรือแย้งทําให้ร่างพระราชบัญญัติ 
ปี ๒๕๕๙ ทํางานยุ่งยากขึ้น ความเห็นของกรรมาธิการเสียงข้างมากได้มองทั้ง ๒ มุมแล้วว่าจะคงไว้10 
อย่างเดิมหรือจะปรับแก้ เราเห็นจุดของการได้ประโยชน์มากกว่า ก็คือถ้าเราปรับแก้ก็จะทําให้การ
วางมาตรฐานการกําหนดกลุ่มอายุ การดําเนินการใด ๆ เบ็ดเสร็จอยู่ในตัวร่างพระราชบัญญัติ 
ปี ๒๕๕๙ นี้ โดยที่ไม่หลุดไปจากภาพใหญ่ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพราะเราคงคําว่าสวัสดิการสังคมไว้ ทําไมสวัสดิการสังคมของพระราชบัญญัติส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไม่มีปัญหา ทําไมการจัดสวัสดิการสังคมปี ๒๕๔๖ มีปัญหา 15 
เพราะการจัดสวัสดิการสังคมพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เขียนว่า 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการจะกําหนดต่อไป แต่สวัสดิการสังคมของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เขียนบรรยายให้ครอบคลุมไว้แล้วทิ้งไว้แค่นั้น ไม่ได้ไป
บอกว่าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือที่คณะกรรมการกําหนด ดังนั้นคํานิยามคําว่า สวัสดิการ
สังคม ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงสะดวกและยืดหยุ่นให้ร่าง20 
พระราชบัญญัติปี ๒๕๕๙ ใช้ ส่วนคํานิยามคําว่า การจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ กลับไม่ยืดหยุ่น (Regid) แล้วแคบ ว่าจะต้องเป็นไปตามที่
คณะกรรมการของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนด อันนี้คือ
สาเหตุหลักว่า สวัสดิการสังคมเฉย ๆ ที่กรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ เราอยู่ในคําจํากัดความของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งทํางานได้ แต่พอใชคํ้าว่า การจัด25 
สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เราจะต้องไปอยู่
ภายใต้การเปล่ียนแปลงของคณะกรรมการพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมิใช่เป็นคณะกรรมการของร่าง พ.ร.บ. ปี  ๒๕๕๙ ขออนุญาตเรียนเบื้องต้นครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ขอเรียนเชิญคุณพรทิพย์  จาละ อีกคร้ังหนึ่ง
คุณพรทิพย์  จาละ ได้เคยอภิปรายในคร้ังแรกเก่ียวกับหลักการการใช้ถ้อยคํา ๒ อันนี้ ช่วยตอบ 30 







๓๖ 
 
สนช. ๗                อารีวรรณ  ๑๐/๓ 
 
คุณหมอด้วยนะครับว่า ที่ท่านมีวัตถุประสงค์อย่างนั้นว่าไปได้ไหมท่ีจะเปลี่ยน ขอบคุณครับ 
  คุณพรทิพย์  จาละ   :   ขอบพระคุณคะ ดิฉัน พรทิพย์  จาละ สมาชิก 5 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดิฉันคิดว่าเป็นเจตนารมณ์ของผู้ร่างที่ต้องการโยงกฎหมาย ๒ ฉบับนี้ 
เข้าด้วยกัน เพราะว่ากฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้นเป็นพระราชบัญญัติ
เฉพาะในเร่ืองที่กําหนดในเรื่องมาตรฐานของสวัสดิการสังคม ถ้าหากคณะกรรมาธิการต้องการให้
กฎหมายฉบับนี้เบ็ดเสร็จในตัวเองไม่ต้องไปอิงกฎหมายฉบับนั้น จะต้องกําหนดอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการในเร่ืองการกําหนดมาตรฐานเร่ืองนี้ด้วย ซึ่งไม่มี คําว่า สวัสดิการสังคม เป็นคํากว้าง  10 
ในกฎหมายฉบับนั้นก็มี เพราะว่าเขาต้องการกําหนดทุกเร่ืองที่เก่ียวกับสวัสดิการสังคม แต่พอถึง
เร่ืองการจัดสวัสดิการสังคมน้ีผูกรวมไปถึงเร่ืองมาตรฐานด้วย กฎหมายของประเทศไม่มีกฎหมาย 
ฉบับใดสมบูรณ์ในตัวเอง ต้องมีการอิงซึ่งกันและกัน และโดยความจําเป็นแล้วกฎหมายเฉพาะ 
ก็ควรจะได้รับการพิจารณาด้วย ไม่ใช่ว่าจะต้องมาเขียนอะไรไว้รวมกันไว้แห่งเดียวทั้งหมด 
เพราะฉะนั้นเม่ือการจัดสวัสดิการสังคมมีความหมายตามกฎหมายฉบับนั้นได้นํามาใช้ ไปผูกโยงกับ15 
เร่ืองสิทธิและหน้าที่ตามมาตรา ๕  มาตรา ๖ และมาตรา ๗ กฎหมายต้องมีความชัดเจนว่า สิทธิของ
บุคคลที่จะได้รับมีอะไรบ้าง หน้าที่ของบุคคลที่จะต้องกระทํามีอะไรบ้าง ถ้าเขียนเพียงว่าวัยรุ่นมีสิทธิ
ได้รับสวัสดิการสังคม กว้างมากจนไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้าง ขนาดไหน เพียงใด กําหนดให้สถานศึกษา
จะต้องจัดให้มีในเร่ืองสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม ใครเป็นคนตัดสินว่าอะไรเหมาะสม ถ้าไม่มี
มาตรฐานกําหนดไว้ กําหนดให้สถานบริการต้องจัดให้มีในเร่ืองเดียวกันนี้ สถานบริการเป็นเร่ืองการ20 
ดําเนินการของเอกชน ไม่บอกเขาให้ชัดเจนว่าเขาจะต้องจัดอะไรบ้าง แล้วเขาจะทราบไหมว่าแค่ไหน 
เพียงใด มีการเถียงกันไม่รู้จักจบว่าเขาให้แค่นี้พอไหม เพราะคําว่าสวัสดิการสังคมกว้างอย่างที่ดิฉัน 
กราบเรียน ทางผู้ร่างจึงได้นํานิยามคําว่า การจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งรวมทั้งเร่ืองสวัสดิการและ
มาตรฐานเอาไว้ ถ้าต้องการรู้ว่าสิทธิมีแค่ไหน หน้าที่มีเพียงใด ต้องใช้กฎหมาย ๒ ฉบับประกอบกัน 
ไม่ใช่กฎหมายฉบับนี้ฉบับเดียว เพราะฉะน้ันจึงเป็นเหตุผลที่ไปดึงกฎหมายฉบับนั้นมาบัญญัติไว้ 25 
ที่นี่ด้วย แล้วก็เป็นความสัมพันธ์กันทั้งฉบับ ถ้าตัดในเร่ืองนี้ออกไปจะทําให้เกิดความกํากวม 
ทั้งในเร่ืองของสิทธิและหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้ ขอบคุณค่ะ 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   ทางคณะกรรมาธิการจะมีอะไรทบทวน 
ไหมครับ  
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๓๗ 
         - ๑๑/๑ 
สนช. ๗                                                                          ชรินทร์ทิพย์  ๑๑/๑ 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน
ท่านประธาน นายแพทย์เฉลิมชัย สั้น ๆ นิดเดียวครับ ผมอยากเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่าคําว่า 5 
กฎหมายฉบับแม่คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปกําหนดว่าให้
การจัดสวัสดิการสังคมเป็นตามที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน ผมมีเอกสารนั้นอยู่ในมือก็ไม่ได้ 
มีมาตรฐานที่สเปซิฟิก (Specific) เฉพาะเจาะจงอยู่ดี เช่น ในประกาศข้อกําหนดคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ซึ่งเราหวังว่าจะไปกําหนดอะไรต่อมิอะไรให้เราสบายใจว่าร่าง พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ เราจะไปพึ่งเขา  10 
ผมเรียนว่าในหมวด ๑ ว่าด้วยมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม ขออนุญาตอ่านนิดเดียวครับ
ว่าไม่ได้เป็นหลักอะไรให้เราสักเท่าไรในความจําเพาะเจาะจง เช่น การจัดบริการสวัสดิการสังคม 
ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมาย ก็ต้องทําตามกฎหมายอยู่แล้ว  การจัดบริการ
สวัสดิการสังคมต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการสวัสดิการสังคม การให้ผู้รับบริการ
สวัสดิการสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคํานึงถึง15 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  นี่คือมาตรฐานที่กําหนดกะว่าจะให้เราร่าง พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ ไปพึ่ง
มาตรฐานของปี ๒๕๔๖ แต่มาตรฐานปี ๒๕๔๖ ที่ออกมาแล้วในปี ๒๕๕๐ ไม่ได้เขียนอะไรที่จะทําให้
เราสบายใจเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นในตัวของร่าง พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ นี้เองการตัดคําว่า การจัด ออก  
จึงไม่ได้เกิดผลกระทบว่าเราขาดหลักยึดที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพราะพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ในความเป็นจริงเขา20 
ก็ออกมากว้าง ๆ ไว้อยู่ดีครับ  
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   :   เร่ืองนี้เป็นเร่ืองเทคนิคทางกฎหมาย  
ซึ่งผมก็คงจะอธิบายยาก ถ้าอย่างนั้นผมขอพักการพิจารณา เพื่อจะได้ปรึกษาท่านผู้รู้เทคนิค 
ทางกฎหมายช่วยกันคิด เพราะมีการโยงไปถึงกฎหมายอ่ืน ขอพักการพิจารณา ๑๐ นาทีนะครับ 
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พักประชุมเวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา 







๓๘ 
สนช. ๗                                                                         สรยุทธ  ๑๒/๑ 
 


เร่ิมประชุมต่อเวลา  ๑๒.๓๐  นาฬิกา 
 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 5 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ท่านสมาชิกครับ ผมขอดําเนินการประชุมต่อ
นะครับ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... 10 
ซึ่งก่อนที่ที่ประชุมจะพักการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาถึงนิยามศัพท์ในมาตรา ๓ คําว่า “การจัด
สวัสดิการสังคม” ซึ่งนิยามศัพท์คํานี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข มีกรรมาธิการสงวนความเห็น 
และมีสมาชิกหลายท่านอภิปรายไม่เห็นด้วย จนกระทั่งท่านประธานท่ีประชุมได้ให้พักการประชุม 
ชั่วคราวเพื่อให้ทั้ง ๒ ฝ่ายไปพิจารณาร่วมกันอีกคร้ังหนึ่ง ขณะนี้ผลการพิจารณาได้ข้อยุติแล้ว 
ผมจะให้ท่านประธานคณะกรรมาธิการได้แถลงต่อที่ประชุมนะครับ ท่านนายแพทย์เจตน์   15 
ศิรธรานนท์ พร้อมหรือไม่ เชิญครับ 
  นายเจตน์  ศิรธรานนท์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพ นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
ท่านประธานครับ ในผลของการประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อยุติในบทนิยามคําว่า “การจัด 
สวัสดิการสังคม” ผลของการประชุมเราก็ได้ข้อสรุปว่า ทางคณะกรรมาธิการไม่ติดใจขอให้ 20 
คืนไปร่างเดิม แล้วก็จะมีผลให้รายละเอียดในมาตราต่าง ๆ จะต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับการที่ 
เราคืนคํานิยามของการจัดสวัสดิการสังคมไป ก็จะมีผลทําให้เราจะต้องคืนไปในร่างเดิมในมาตรา 
ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ร่างมาตรา ๕  ร่างมาตรา ๖ (๓)  ร่างมาตรา ๗ (๒)  ร่างมาตรา ๘ (๒)   
แล้วก็ร่างมาตรา ๙ ในวรรคแรก และ (๕) แต่กรรมาธิการเสียงข้างมาก ก็ยังมีความกังวลอยู่ในเร่ือง
การทํางานของคณะกรรมการแห่งชาติ ๒ ชุด กลัวว่าจะเป็นปัญหาในแง่ของการปฏิบัติ จึงขอให้25 
เขียนเป็นข้อสังเกตเพิ่มไว้ เพื่อจะได้ฝากให้ทางหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปดําเนินการตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการ จะให้ผมอ่านในข้อสังเกตหรือไม่ หรือว่าเอาไปไว้ทีหลังครับ 
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๓๙ 
สนช. ๗                                                                                   สรยุทธ  ๑๒/๒ 
  
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เดี๋ยวไปพิจารณาตรงข้อสังเกตนะครับ  
ที่ประชุมครับ ข้อตกลงที่ได้จากการปรึกษาหารือนอกรอบร่วมกัน นิยามศัพท์คําว่า “การจัด5 
สวัสดิการสังคม” คณะกรรมาธิการขอกลับไปใช้ร่างเดิม จึงเท่ากับว่าได้ข้อยุติว่าคณะกรรมาธิการ 
ไม่มีการแก้ไขแล้ว เพราะฉะนั้นผมจะให้เลขาธิการดําเนินการต่อไป เชิญเลขาธิการดําเนินการต่อ
ครับ 
  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต (ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๔ มีการแก้ไข” 10 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๔ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
โดยเพิ่มเติมคําว่า “และระเบียบ” ในวรรคสอง ต่อท้ายคําว่า กฎกระทรวง ไม่มีผู้สงวนความเห็น 
และไม่มีผู้สงวนคําแปรญัตติ ท่านสมาชิกสามารถอภิปรายได้ในประเด็นที่คณะกรรมาธิการแก้ไข  
จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายมาตรา ๔ หรือไม่ครับ 15 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ เชิญเลขาธิการดําเนินการต่อครับ 
 
          - ๑๓/๑ 20 
   







๔๐ 
สนช. ๗                นิมมิดา  ๑๓/๑ 
 
  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต (ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “หมวด ๑ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๕ ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๖ มีการแก้ไข” 5 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๖ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
ใน (๓) ตกลงคณะกรรมาธิการขอถอนหรือยัง เชิญกรรมาธิการครับ 
  นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร (กรรมาธิการวิสามัญ)   :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพ กระผม วราสิทธิ์ กาญจนสตูร กรรมาธิการ สืบเนื่องจากข้อตกลงที่10 
ท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงเม่ือสักครู่ การถอนคืน ให้ใช้บทนิยามคําว่า “การจัด 
สวัสดิการสังคม” เป็นไปตามร่างเดิม จึงมีผลให้มาตรา ๖ (๓) ที่ต่อเนื่องจากคําว่า บริการอนามัย 
การเจริญพันธุ์และสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสมนั้น จึงต้องมีการเพิ่มคําว่า และการจัดสวัสดิการ 
สังคมอย่างเหมาะสม จึงมีการเพิ่มคําว่า การจัด ทุกแห่ง ทั้งร่างมาตรา ๖ (๓) ร่างมาตรา ๗ แล้วก็ 
ร่างมาตราอื่น ๆ ที่พูดถึงคําว่า สวัสดิการสังคม จะเพิ่มคําว่า การจัด ทุกแห่งครับ 15 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   และคําที่เพิ่มเติมมาคือคําว่า บริการอนามัย 
การเจริญพันธุ์ ก็ยังคงเพิ่มเติมเช่นเดิมอยู่ใช่ไหมครับ 
  นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ยังยืนยันครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 20 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๖ (๓) คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
แต่ขอปรับปรุงข้อความที่มีการแก้ไขในมาตรา ๖ (๓) เป็นว่า (๓) จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและ
ต่อเนื่อง รวมท้ังจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการ
สังคมอย่างเหมาะสม  ไม่มีผู้สงวนความเห็นและไม่มีผู้สงวนคําแปรญัตติ เชิญท่านสมาชิกอภิปราย25 
ครับ เชิญท่านวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ ครับ 
  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์   :   ท่านประธานที่เคารพ ผม วัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต้องขอบคุณคณะกรรมาธิการที่กลับไปสู่คํานิยามร่างเดิม แต่ผมมี 
คําถามนิดเดียว เนื่องจากว่ามาตรา ๖ (๓) กับมาตรา ๗ (๒) โดยเฉพาะอาจารย์หมอช่วยดูหน่อย 
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๔๑ 
สนช. ๗                นิมมิดา  ๑๓/๒ 
 
เพราะเก่ียวกับเร่ืองบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ บังเอิญในมาตรา ๖ (๓) จะเขียนว่า บริการอนามัย
การเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม อ่านไปนี้ก็หมายความว่า 
บริการอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างเหมาะสม คล้าย ๆ อย่างนั้น แต่พอไปดูมาตรา ๗ เขียนว่า 5 
บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน คือดูว่า ๒ หน่วยงาน สถานศึกษาให้จัดได้อย่าง
เหมาะสม แต่พอในสถานบริการในมาตรา ๗ บอกให้ได้มาตรฐาน จริง ๆ ใช้คําอย่างนี้ต่างกันอย่างไร  
ขออนุญาตท่านประธานที่ต้องพันไป ๒ มาตราเพราะสัมพันธ์กัน รวมทั้งมาตรา ๘ ด้วย มาตรา ๘  
ก็จะเป็นเร่ืองอย่างเหมาะสม โดยจัดระบบการส่งต่อ บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ มาตรา ๘ (๒) 
รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม ตรงนี้ใช้ว่า อย่างเหมาะสม  10 
แต่พอในมาตรา ๗ ใช้ที่ได้มาตรฐาน ผมต้องการความเข้าใจตรงนี้จะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง ทําไม  
๒ หน่วยงานใช้ฐานบริการท่ีต่างกัน อันหนึ่งแค่เหมาะสม อันหนึ่งที่ได้มาตรฐาน ขอบคุณ 
ท่านประธานครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ 15 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ เชิญคณะกรรมาธิการชี้แจงครับ 
  นายกิตติพงศ์  แซ่เจ็ง  (รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สี่)   :    
กราบเรียนท่านประธานครับ ผม นายแพทย์กิตติพงศ์  แซ่เจ็ง ผมขออนุญาตนําเรียนชี้แจงในคําว่า 20 
มาตรฐาน เนื่องจากว่าเรามีการกําหนดเร่ืองของบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานใน 
สถานบริการ ส่วนของสถานศึกษากับมาตรา ๘ ที่เป็นสถานประกอบกิจการก็จะเป็นส่วนที่เก่ียวโยง
กับทางสถานบริการ ซึ่งในส่วนนี้ทางสถานบริการจะเป็นผู้กําหนด ในมาตรา ๗ เราจะเขียนว่า 
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีการกําหนดในรายละเอียดที่จะ
สอดคล้องกับมาตรา ๖ และมาตรา ๘ ครับ 25 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   คําชี้แจงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาและ 
สถานประกอบกิจการ ไม่เหมือนกัน ท่านวัลลภยังติดใจอยู่หรือเปล่าครับ 
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๔๒ 
สนช. ๗                นิมมิดา  ๑๓/๓ 
 
  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์   :   ท่านประธานที่เคารพครับ ผมพยายามทํา 
ความเข้าใจ แต่ว่าทั้ง ๖ มาตราที่ว่านี้รายละเอียดเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องออกในกฎกระทรวงทั้งสิ้น 
ท่านดูให้ดี ในมาตรา ๖ แม้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 5 
วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง แม้กระทั่งสถานบริการก็ไปกําหนดหลักเกณฑ์ใน
กฎกระทรวง ท่านบอกว่ามาตรา ๗ มีอยู่แล้ว ได้มาตรฐาน มาตรา ๖ กับมาตรา ๘ ไปกําหนด
หลักเกณฑ์ให้เหมือนกับมาตรา ๗ ผมก็เลยไม่แน่ใจ เพราะเนื่องจากว่าทั้ง ๓ มาตราต้องกําหนด 
ในกฎกระทรวงทั้งสิ้น ขอบคุณท่านประธานครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 10 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญคณะกรรมาธิการครับ 
  นายวิวัฒน์  โรจนพิทยากร (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขอบคุณท่านประธาน 
ที่เคารพครับ ผม วิวัฒน์  โรจนพิทยากร ผมจะขออนุญาตชี้แจงเก่ียวกับเร่ืองที่ท่านสมาชิกถาม 
จะมี ๒ ประเด็นด้วยกัน 
  ประเด็นที่ ๑ ก็คือว่ามาตรา ๖ กับมาตรา ๘ นั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนของ15 
มาตรา ๖ คือกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา ๘ คือกระทรวงแรงงาน ไม่ได้เป็นให้ผู้บริการครับ แต่เป็น
ผู้ส่งต่อ เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้มีการกําหนดมาตรฐานในจุดนั้น แต่ว่าคนที่จะให้บริการจริง ๆ คือ
มาตรา ๗ นั่นคือประเด็นที่ ๑ 
  ประเด็นที่ ๒ ก็คือว่าคําว่า ได้มาตรฐาน ไม่ได้เป็นคําที่เพิ่มขึ้นมา ขอความกรุณา 
ท่านสังเกตว่าในมาตรา ๗ นั้นเดิมทีมีคํานี้อยู่แล้วแต่วา่ไม่กระจ่าง เพราะใช้คําว่า วัยรุ่นที่ได้20 
มาตรฐาน ก็เลยขยับคําคํานั้น คือไม่ได้เพิ่ม แต่ย้ายมาไว้ด้านหน้าแทน เพราะว่าวัยรุ่นที่ได้มาตรฐาน 
เดี๋ยวต้องไปมีนิยามอีกทีว่า วัยรุ่นแบบไหนถึงจะเป็นมาตรฐาน ก็เลยขยับมา เรียนท่านสมาชิก 
เพื่อโปรดเข้าใจครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ยังมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ 25 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :    ไม่มี เชิญเลขาธิการดําเนินการต่อครับ 
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  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต (ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๗ มีการแก้ไข” 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 5 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๗ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  
โดยแก้ไขข้อความในมาตรา ๗ (๒) ซึ่งเม่ือสักครู่ท่านวัลลภได้ตั้งคําถามในมาตรา ๖ เชื่อมโยงมาท่ี 
มาตรา ๗ (๒) แล้ว ยังมีสมาชิกท่านใดยังติดใจอยู่หรือไม่ที่จะซักถาม มีหรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 10 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีผ่านครับ เชิญเลขาธิการดําเนินการต่อครับ 
  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต (ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๘ มีการแก้ไข” 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๘ มีการแก้ไขในมาตรา ๘ (๒) ไม่มี 15 
ผู้สงวนความเห็นและไม่มีผู้สงวนคําแปรญัตติ เม่ือสักครู่มีการอภิปรายเชื่อมโยงมาที่มาตรา ๘ (๒) 
แล้ว เก่ียวกับหน้าที่ของสถานประกอบกิจการที่กําหนดให้ต้องจัดหรือสนับสนุนให้ลูกจ้างซึ่งเป็น
วัยรุ่นเข้าถึงบริการให้คําปรึกษาและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้
ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม มีท่านใดประสงค์อภิปรายหรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 20 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ เชิญเลขาธิการดําเนินการต่อครับ 
  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต (ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๙ มีการแก้ไข” 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 25 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๙ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
เพิ่มเติมข้อความมากเลย รายละเอียดปรากฏตามบนจอภาพขณะนี้ ไม่มีผู้สงวนความเห็นและไม่มี 
ผู้สงวนคําแปรญัตติ ท่านสมาชิกมีสิทธิอภิปรายได้ มีหรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
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๔๔ 
สนช. ๗                นิมมิดา  ๑๓/๕ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีผู้ติดใจนะครับ เชิญเลขาธิการดําเนินการ
ต่อครับ 5 
 
          - ๑๔/๑ 







๔๕ 
สนช. ๗                จันทร์ตรี  ๑๔/๑ 
 
  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต (ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๑๐ ไม่มีการแก้ไข 
หมวด ๒ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๑ 5 
มีการแก้ไข” 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๑๑ มีการแก้ไข โดยมีการแก้ไข
ข้อความในมาตรา ๑๑ (๓) คณะกรรมาธิการเติมคําว่า ไม่น้อยกว่าห้าปี และมีการเพิ่มเติม (๔) 
ขึ้นมา ไม่มีผู้สงวนความเห็นและไม่มีผู้สงวนคําแปรญัตติ ท่านสมาชิกอภิปรายได้ เชิญใช้สิทธิครับ  10 
มีหรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :  ไม่มีผู้ติดใจอภิปราย เชิญเลขาธิการดําเนินการ
ต่อครับ 15 
  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต (ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๑๒ ถึง 
มาตรา ๑๔ ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๑๔/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่” 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๑๔/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มใหม่ 20 
ทั้งมาตราเลยครับ ไม่มีผู้สงวนความเห็นและไม่มีผู้สงวนคําแปรญัตติ ท่านสมาชิกอภิปรายได้ 
ทั้งมาตราเลย เชิญครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีผู้ติดใจ เชิญเลขาธิการดําเนินการต่อครับ 25 
  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต (ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   :   “มาตรา ๑๕  
ถึงมาตรา ๒๑ ไม่มีการแก้ไข  หมวด ๓ บทกําหนดโทษ ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๒๒ ไม่มีการแก้ไข 
บทเฉพาะกาล ไม่มีการแก้ไข  มาตรา ๒๓ มีการแก้ไข” 
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๔๖ 
สนช. ๗                         จันทร์ตรี  ๑๔/๒ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๒๓ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความนะครับ ไม่มีผู้สงวนความเห็นและไม่มีผู้สงวนคําแปรญัตติ ท่านสมาชิกสามารถ5 
อภิปรายได้ในประเด็นที่คณะกรรมาธิการเพิ่มเติม เชิญเลยครับ มีหรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมพิจารณาเรียงลําดับ
มาตราจนกระทั่งจบร่างแล้วนะครับ  ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมเรียงลําดับมาตราที่10 
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ก่อนขอมติ ผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนครับ เชิญท่านสมาชิก
กรุณาเสียบบัตร แล้วกดปุ่มแสดงตนด้วยครับ มีสมาชิกท่านใดยังไม่แสดงตนหรือไม่  
ทุกท่านแสดงตนหมดแล้ว ขอทราบองค์ประชุมครับ 
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพื่อตรวจนับองค์ประชุม จํานวน ๑๘๖ คน) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 15 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   จํานวนองค์ประชุมขณะนี้ ๑๘๖ ท่านนะครับ 
ครบเป็นองค์ประชุม  
  ต่อไปจะเป็นการขอมติจากท่ีประชุมเรียงลําดับมาตราที่คณะกรรมาธิการ 
มีการแก้ไข เร่ิมที่มาตรา ๓ ท่านสมาชิกครับ เนื่องจากมาตรา ๓ เดิมคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
นิยามศัพท์ทั้งหมด ๔ คํา แต่ขณะนี้คณะกรรมาธิการได้ขอถอนออกไป ๑ คํา คงเหลือนิยามศัพท์ที่20 
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขทั้งหมด ๓ คํา ผมจะขอมติจากที่ประชุมเรียงลําดับทีละคําในมาตรา ๓ 
เร่ิมคําแรกนะครับ นิยามศัพท์คําว่า “วัยรุ่น” คณะกรรมาธิการแก้ไขจากเดิมที่บอกว่า “วัยรุ่น” 
หมายถึงบุคคลอายุเกินสิบปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ คณะกรรมาธิการแก้ไขเป็น  
อายุเกินสิบปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงย่ีสิบปีบริบูรณ์ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ
หรือไม่ ถ้าเห็นด้วยท่านกดปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงกดปุ่ม  25 
งดออกเสียง เชิญลงมติครับ สมาชิกท่านใดยังไม่ลงมติครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๗๑ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑๐ คะแนน) 
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๔๗ 
สนช. ๗                                  จันทร์ตรี  ๑๔/๓ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๘๕ มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๗๑ 
ไม่เห็นด้วย ๑๐ งดออกเสียง ๓ ไม่ลงคะแนน ๑ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม5 
นิยามศัพท์คําว่า “วัยรุ่น” ของคณะกรรมาธิการ  
  ต่อไปจะเป็นการขอมตินิยามศัพท์คําว่า “เพศวิถีศึกษา” ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
มีการเพิ่มเติมข้อความตามตัวอักษรสีแดงที่ปรากฏอยู่บนจอภาพขณะนี้ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไข 
ของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงคะแนนครับ สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิลงคะแนน  
ทุกท่านลงคะแนนหมดแล้วนะครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 10 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๗๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๘ คะแนน) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   จํานวนองค์ประชุม ๑๘๖ ท่าน มติที่ประชุม
เห็นด้วย ๑๗๒ ไม่เห็นด้วย ๘ งดออกเสียง ๖ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไข 
ของคณะกรรมาธิการในนิยามศัพท์คําว่า “เพศวิถีศึกษา” 15 
  ต่อไปจะเป็นการขอมติในนิยามศัพท์คําว่า “บริการอนามัยการเจริญพันธุ์” 
ซึ่งคณะกรรมาธิการมีการแก้ไขตามที่ปรากฏอักษรสีแดงบนจอภาพขณะนี้นะครับ ท่านเห็นด้วย 
กับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงคะแนนครับ ปิดการลงคะแนน รายงานผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๗๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๕ คะแนน) 
 20 
          - ๑๕/๑ 
 
 
 
   25 
 
    







๔๘ 
สนช. ๗                จิตติมา ๑๕/๑ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๘๕ ท่าน เสียงลงคะแนนหายไป 
๑ ท่านแล้วครับ มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๗๐ ไม่เห็นด้วย ๕ งดออกเสียง ๙ ไม่ลงคะแนน ๑ 5 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขนิยามศัพท์คําว่า “บริการอนามัยการเจริญพันธุ์” 
ของคณะกรรมาธิการ  
  ต่อไปจะเป็นการขอมติในมาตรา ๔ ซึ่งคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข เติมคําว่า  
และระเบียบ ในวรรคสอง ต่อท้ายคําว่า กฎกระทรวง ในมาตรา ๔ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไข 
ของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงคะแนนครับ ปิดการลงคะแนน รายงานผลครับ    10 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๘๑ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน)  
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๘๕ มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๘๑ 
ไม่เห็นด้วย ๑ งดออกเสียง ๓ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ
ในมาตรา ๕ นะครับ  15 
  ต่อไปจะเป็นการขอมติในมาตรา ๖ (๓) ซึ่งคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ปรากฏ 
ตามข้อความอักษรสีแดงบนจอภาพ เพิ่มเติมคําว่า บริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัด
สวัสดิการสังคม ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญท่านสมาชิก
ลงคะแนนครับ ห้องควบคุมขอสัญญาณบนจอภาพด้วย มีสมาชิกท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ 
ปิดการลงคะแนน รายงานผลครับ  20 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๘๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี)  
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๘๕ มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๘๒ 
ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๓ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของ
คณะกรรมาธิการในมาตรา ๖  25 
  ต่อไปจะเป็นการขอมติในมาตรา ๗ ซึ่งคณะกรรมาธิการมีการแก้ไขข้อความ 
ในมาตรา ๗ (๒) ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงคะแนน  
ปิดการลงคะแนน รายงานผลครับ   
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๘๓ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี)  
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๔๙ 
สนช. ๗                จิตติมา ๑๕/๒ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุมกลับมาเป็น ๑๘๖ มติที่ประชุม  
เห็นด้วย ๑๘๓  ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๓ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไข 5 
เพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๗  
  ต่อไปจะเป็นการขอมติในมาตรา ๘ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขในมาตรา ๘ (๒) 
ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงคะแนนครับ ท่านใดยังไม่ลงคะแนน  
ปิดการลงคะแนน รายงานผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๘๒ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี)  10 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :  องค์ประชุม ๑๘๕ มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๘๒  
ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๓  
  ต่อไปจะเป็นการขอมติในมาตรา ๙ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขข้อความและมี 
การเพิ่มเติมข้อความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และเพิ่มเติมข้อความในวรรคสอง ท่านสมาชิกเห็นด้วย15 
กับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงคะแนนครับ ท่านใดยังไม่ลงคะแนน  
ปิดการลงคะแนน รายงานผลครับ    
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๗๙ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี)  
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๘๖ มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๗๙  20 
ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๖ ไม่ลงคะแนน ๑ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม
ของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๙  
  ต่อไปจะเป็นการขอมติจากท่ีประชุมในมาตรา ๑๑ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 
โดยเพิ่มเติมข้อความ ไม่น้อยกว่าห้าปี ใน (๓) และเพิ่มข้อความใหม่เป็น (๔) ท่านสมาชิกเห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงคะแนนครับ ปิดการลงคะแนน รายงานผลครับ    25 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๗๙ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๑ คะแนน)  
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๕๐ 
สนช. ๗          จิตติมา ๑๕/๓ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๘๕ มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๗๙ 
ไม่เห็นด้วย ๑ งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 5 
ในมาตรา ๑๑  
  ต่อไปเป็นการขอมติในมาตรา ๑๔/๑  มาตรา ๑๔/๑ เป็นมาตราที่คณะกรรมาธิการ
เพิ่มเติมใหม่ทั้งมาตรา ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เชิญลงคะแนนครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๗๗ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ๒ คะแนน)  
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  10 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๘๕ มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๗๗ 
ไม่เห็นด้วย ๒ งดออกเสียง ๖ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการในการเพิ่มเติม 
มาตรา ๑๔/๑  
  ต่อไปจะเป็นการขอมติในมาตรา ๒๓ คณะกรรมาธิการมีการเพิ่มข้อความ  
ท่านเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการหรือไม่ เชิญลงคะแนนครับ มีสมาชิกท่านใดยังไมลงคะแนนหรือไม่ 15 
ปิดการลงคะแนน รายงานผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๘๐ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี)  
 
          - ๑๖/๑ 
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๕๑ 
สนช. ๗          นุชณิชา  ๑๖/๑ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุม ๑๘๕ มติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๘๐  
ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๕ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของ5 
คณะกรรมาธิการในมาตรา ๒๓ องค์ประชุมแกว่ง ๆ กันอยู่ระหว่าง ๑๘๕ กับ ๑๘๖  
  ที่ประชุมครับ ขณะนี้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเรียงลําดับรายมาตราจนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ต่อไปผมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งท่านสมาชิก
สามารถขอแก้ไขถ้อยคําที่เห็นว่ายังผิดหรือยังขัดแย้งกันอยู่ได้ แต่จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อความ
ไม่ได้ เชิญท่านสมาชิกครับ ท่านวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ เชิญครับ 10 
  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์   :   ท่านประธานที่เคารพ วัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยผมดูนิดหนึ่งว่า 
การเรียงลําดับ เรียงลําดับถูกต้องตามนี้หรือไม่ บังเอิญผมไม่ได้ทบทวนกับพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเก่ียวกับเร่ืองสภาเด็กและเยาวชน  
ในมาตรา ๙ (๑) นี้ไม่ทราบว่าเราเรียงอันไหนมาก่อนอันไหน เขียนว่าส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็ก15 
และเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอนี้ จะขึ้นอําเภอก่อนจังหวัดหรือเปล่าครับ อันนี้ที่ผมขอ
ทบทวนผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบหน่อยว่า จะใช้ระดับอําเภอและระดับจังหวัด
หรือว่าระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ตามกฎหมายไม่ค่อยแน่ใจ พระราชบัญญัติส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนสลับหน้าหรือสลับหลัง ขอบคุณท่านประธานครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 20 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญคณะกรรมาธิการ ควรเอาอําเภอขึ้นก่อน
จังหวัดหรือไม่ แล้วกฎหมายฉบับอื่นที่เก่ียวข้องกับเร่ืองเด็กและเยาวชนใช้อย่างไร เรียงลําดับ
อย่างไร เชิญครับ 
  นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนท่านประธาน 
ที่เคารพ กระผมเห็นว่าตามข้อเสนอท่ีบัญญัติไว้ใน (๑) ตามร่างที่เพิ่มเติมเข้ามาก็น่าจะได้ใจความ 25 
ครบถ้วนดีอยู่แล้ว ระดับจังหวัดและระดับอําเภอนะครับ 
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๕๒ 
สนช. ๗          นุชณิชา  ๑๖/๒ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   คณะกรรมาธิการยืนยันตามร่างที่ปรากฏ คือ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด เอาใหญ่ขึ้นก่อนตามด้วยเล็ก ระดับจังหวัด 5 
และระดับอําเภอ ท่านอื่นมีมาตราอื่นอีกหรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีแล้ว ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้พิจารณา 
จนเสร็จวาระท่ี ๒  10 
  ต่อไปจะเป็นการขอมติในวาระที่ ๓ ว่าที่ประชุมจะเห็นสมควรให้ประกาศใช้ 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... เป็นกฎหมายหรือไม่ 
ก่อนขอมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกคร้ังนะครับ ขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกคร้ังเอาให้แน่ 
๑๘๕ หรือ ๑๘๖ กันแน่ เชิญท่านสมาชิกแสดงตนครับ มีสมาชิกท่านใดยังไม่แสดงตนหรือไม่  
ทุกท่านแสดงตนหมดแล้ว ขอทราบองค์ประชุมครับ 15 
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพื่อตรวจนับองค์ประชุม จํานวน ๑๘๕ คน) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   จํานวนองค์ประชุมขณะนี้ ๑๘๕ ครบเป็น 
องค์ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... เป็นกฎหมายได้ท่านกดปุ่ม เห็นด้วย ท่านใดเห็นว่ายังไม่สมควร 20 
ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ต้องการงดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง  
เชิญลงคะแนนครับ สมาชิกท่านใดยังไม่ลงคะแนนวาระที่ ๓ เม่ือสักครู่แสดงตนลงคะแนนด้วย 
ก็จะครบถ้วน ขาดไปอีก ๑ ท่าน ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
  (มีสมาชิกเห็นด้วย ๑๗๘ คะแนน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 25 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   จํานวนองค์ประชุม ๑๘๔ มติที่ประชุม 
เห็นด้วย ๑๗๘ ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๖ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ประกาศใช้ 
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... เป็นกฎหมายได้ 
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๕๓ 
สนช. ๗          นุชณิชา  ๑๖/๓ 
 
  นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์   :   ท่านประธานครับ กระผม มหรรณพ  เดชวิทักษ์ 
อาจจะกดไม่ทัน ขออนุญาต เม่ือสักครู่นี้รู้สึกจะ ๑๘๕ ใช่ไหมครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 5 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ใช่ครับ 
  นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์   :   ขออนุญาตครับ คงจะเป็นผมที่ตกหล่นขอเพิ่มครับ 
ขออภัย เห็นด้วยครับ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เห็นด้วยนะครับ องค์ประชุมเพิ่มเป็น ๑๘๕ 10 
มติที่ประชุมเห็นด้วยเป็น ๑๗๙ ครับ 
  ท่านสมาชิกครับ เนื่องจากคณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้บันทึกข้อสังเกตอยู่ท้ายรายงานแล้วกับคณะกรรมาธิการจะมี 
ข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกบางประการ ผมจะให้ท่านประธานคณะกรรมาธิการได้แถลงข้อสังเกตที่จะ 
ขอเพิ่มเติมเสนอต่อที่ประชมุ แล้วถึงจะถามมติที่ประชุมว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  15 
เชิญท่านประธานคณะกรรมาธิการแถลงครับ 
  นายเจตน์  ศิรธรานนท์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพ นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เนื่องจาก 
มีการคืนกลับไปร่างเดิมหลายมาตรา ทีนี้ทางคณะกรรมาธิการก็ค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องของการ 
ทับซ้อนของคณะกรรมการ ๒ ชุดในประเด็นของเรื่องมาตรฐาน ก็ขอตั้งเป็นข้อสังเกตเพิ่มขึ้นจาก 20 
ข้อสังเกตเดิมที่อยู่ในเอกสารหน้า ๑๑ ซึ่งเดิมมีข้อสังเกตอยู่ ๓ ข้อ อันนี้ก็จะเพิ่มข้อสังเกตเป็น 
ข้อที่ ๔ ก็คือว่า ๙.๔ ในกรณีที่มีการกําหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สมควรที่จะต้อง
คํานึงถึงสิทธิของวัยรุ่นที่จะได้รับในประเด็นเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 25 
ในวัยรุ่นอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอโดยเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ขอบคุณครับ 
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๕๔ 
สนช. ๗          นุชณิชา  ๑๖/๔ 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ท่านสมาชิกครับ คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกต
ตามที่ปรากฏอยู่ในท้ายรายงานและตามที่ท่านประธานคณะกรรมาธิการได้แถลงเพิ่มเติม มีสมาชิก 5 
ท่านใดไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่กับข้อสังเกต มีหรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไม่มี ถ้าไม่ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบกับข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการ เป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระเร่ืองด่วนที่ ๓ ร่างพระราชบัญญัติ 10 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ต้องขอขอบคุณคณะกรรมาธิการนะครับ 
เชิญท่านประธานคณะกรรมาธิการครับ 
  นายเจตน์  ศิรธรานนท์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพ นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ในฐานะของประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ก็ต้องขอ 15 
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งก็หวังว่าจะเป็น
ของขวัญให้กับวัยรุ่นแล้วก็ประชาชนคนไทยในช่วงก่อนเทศกาลวันวาเลนไทน์ (Valentine) ที่จะ
มาถึง ในกฎหมายฉบับนี้จะสร้างกลไกในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการดําเนินงานร่วมกัน 
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมเพื่อบูรณาการด้วยการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 20 
ย่ิงขึ้น ก็หวังว่าเจตนารมณ์ของการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คงจะได้รับความร่วมมือจาก 
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานและเพื่อนสมาชิกอีกคร้ัง  
ขอบคุณครับ 
 
          - ๑๗/๑ 25 
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